



บันทึกข้อความ

คณะกรรมการ
รับเลขที่ ๓๓๓
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....น.

ส่วนราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทร 075-392238

ที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดี (ผศ.ดร.ดำรงพันธ์ ใจหัววีระพงศ์)

ด้วย คณะครุศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน และอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 80 คน

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายและบูรณาการพันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการที่ 7) ในครั้งนี้ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสโครงการ : 36-010/800 กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามโครงการดั่งแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สุภพันธ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
๒๗/๑๐/๒๕
๒๗/๑๐/๒๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)

คณบดีคณะครุศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

- 1 การพัฒนาท้องถิ่น 2 การผลิตและพัฒนาครู
 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1. ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง โครงการใหม่

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง โปรดระบุผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ระบุไว้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ค่าเป้าหมาย	
	แผน	ผล
-	-	-

2. เหตุผลความจำเป็น

การลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สังคมไทยและประชาคมโลกตระหนักและให้ความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับการดำเนินงานของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง การขับเคลื่อนแผนที่นำทางการจัดการขยะพลาสติก (พ.ศ.2561-2573) และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งได้ระบุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกที่ประเทศกำหนด ตามความตกลงปารีส ขั้นต่ำที่ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ในปี 2573 (ค.ศ.2030) นอกจากนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยคาดการณ์ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด ในช่วงปี 2573-2583 (ค.ศ.2030-2040) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยังต้องการการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับของแผนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับที่สูงขึ้นและสอดคล้องกับกระแสโลกยังเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย รวมทั้งต้องการแนวทางและการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในด้านอื่น ๆ

ความเชื่อมโยงของหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และยุทธศาสตร์ชาติ หมายความว่า 10 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหมุดหมายกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 จำนวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหลักที่ 1 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ที่มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ด้วยการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป้าหมายหลักที่ 3 การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม เพื่อการสร้างโอกาสและการกระจายรายได้สู่ชุมชน เป้าหมายที่ 4 ด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และเป้าหมายหลักที่ 5 การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ หมายความว่า 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ในด้านการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์ และให้ผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน และด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนสำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้น โดยต้องการส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตให้เพียงพอและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและวางแผนศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในพื้นที่ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของการดำเนินการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ (Feasibility for Economic and Social impact) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้โครงการนี้สิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งต้องดำเนินการคือ การสร้างมหาวิทยาลัยเป็นต้นแบบของใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนเหลือให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายปราศจากเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะอาหาร ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนถึงผู้บริโภคและขยะอาหาร ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบให้สนับสนุนการนำของเสียที่ยังมีประโยชน์ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ สูการเป็นมหาวิทยาลัย SDG (Green University) และกิจกรรมในการยกระดับพื้นที่สู่การทำแผนการบริหารจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน แก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ภายใต้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวต่อไป

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 11 อำเภอ ได้แก่ พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร อำเภอพระพรหม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บางส่วนของอำเภอลานสกา อำเภอทุ่งสง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และพื้นที่

บางส่วนของอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตามที่ นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำทำนบ ๑ เพื่อช่วยเหลือราษฎร จำนวน ๙ หมู่บ้าน ในอำเภอจุฬาภรณ์ และอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง (ตามหนังสือสำนักพระราชเลขานุการที่ รล ๐๐๐๘.๕/๕๒๐๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราษฎรจำนวน ๙ หมู่บ้าน ในตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ และเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมจำนวนประมาณ ๒,๔๘๑ ครัวเรือน ราษฎร ๙,๘๐๘ คน และพื้นที่การเกษตร รวมจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่ ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ซึ่งส่งผลให้ราษฎรมีรายได้คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ OKR (Objectives & Key Results)/ OKR ระดับคณะ (Edu)

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสู่การเป็นองค์กรอย่างยั่งยืน SDG University
- 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ทรัพยากรในชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยฐานข้อมูล และสร้างภาพอนาคตร่วมกับชุมชน เป็นแผนจัดการฐานทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างสมดุลร่วมกัน
- 3) เพื่อใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการบูรณาการศึกษาศักยภาพ ประเมินค่า สร้างสมดุล องค์ความรู้วัฒนธรรมด้านการยกระดับชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย SDG และขยายผลการเรียนรู้ที่ได้ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการอนุรักษ์
- 4) เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ แผนบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เหมาะกับการดำเนินเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม
- 5) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีระบบฐานข้อมูลทรัพยากร และเครือข่ายบูรณาการที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน

3.2 เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ระดับมหาวิทยาลัย (OKR)

OKR 1.3 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

KR: 1.3.6 สร้างความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาชุมชนและสังคม (Green/Sustainability / SDGs)

OKR 1.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยและบูรณาการกับการศึกษา

KR: 1.4.2 แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่าและสำนึกรักท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

KR 1.4.3 จำนวนรางวัลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยอมรับได้ในระดับจังหวัด / ท้องถิ่น / ภูมิภาค และระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

O1.5: การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

KR 1.5.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นและได้รับการพัฒนาจากจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น (สะสม)

3.3 เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ระดับคณะ (Edu)

O1.1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์โรงเรียนในพื้นที่บริการและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเพื่อสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (สอดคล้องกับ O1.1 ของมหาวิทยาลัย)

Edu1.1.3: การพัฒนาครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ครูประจำการในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 10 ของครูในพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์

O1.2 องค์กรความรู้จากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (O1.2 และ O1.3)

Edu1.2.1 จำนวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น(KR1.2.1)

O1.3 ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Edu1.3.2 จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่า และสำนึกรักท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก

O1.4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยและบูรณาการกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (O1.4)(สะสม) (KR 1.4.2)

Edu1.4.1 จำนวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ (KR 1.6.1)

4. เป้าหมายโครงการ (Outputs)

4.1 ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ตามอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย

4.2 จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการพัฒนาระดับ

4.3 องค์กรความรู้นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นของโครงการ ในการเข้าไปยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 องค์กรความรู้

4.4 จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมพัฒนา 10 คน

4.5 จำนวนคนในชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาแผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 คน

4.6 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนต้นแบบแผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ศูนย์

5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มเป้าหมาย :

- 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 2) ชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 3) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

- 1) ชุมชนใกล้เคียง
- 2) สถานศึกษาในชุมชน
- 3) ผู้นำท้องถิ่น
- 4) ประชาชนชุมชน

6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Outputs)

ผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1) ยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ตามอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย	1) กลไกการดำเนินงานในการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ตามอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัย	ระบบกลไกการดำเนินงานจำนวน 1 ระบบ
2) พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการพัฒนาระดับ	2) จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการพัฒนาระดับ	-จำนวน 1 พื้นที่
3) นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นของโครงการ ในการเข้าไปยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	3) จำนวนองค์ความรู้นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นของโครงการ ในการเข้าไปยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-จำนวน 1 องค์ความรู้
4) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมพัฒนา	4) จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมพัฒนา	-จำนวน 10 คน
5) คนในชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาแผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	5) จำนวนคนในชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาแผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-จำนวน 10 คน
6) ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนต้นแบบ แผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัด	6) จำนวนศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนต้นแบบ แผนการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	-จำนวน 1 ศูนย์

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)

	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	1. แผนและการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น SDG University ในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	1 แผนงาน
	2. จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนาในระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	1 แห่ง (พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	3. ชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฐานข้อมูลทรัพยากรและกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีศักยภาพ	1 ฐานข้อมูล
	4. เกิดองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช SDG อย่างยั่งยืน	1 องค์ความรู้
	5. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาการใช้ทรัพยากรของชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	10 คน
	6 คนในชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ ดูแล ทรัพยากรของชุมชนทั่วประเทศ	10 คน
เชิงคุณภาพ	1. พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพัฒนาในระดับและมีศักยภาพในการบริหารจัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อความยั่งยืน	ความพึงพอใจของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	2. พื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานข้อมูลทรัพยากรและกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีศักยภาพ	อปท. นำข้อมูลไปใช้งาน เกิดเครือข่ายทรัพยากรในพื้นที่
	3. ชุมชนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
เชิงเวลา	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ระยะเวลา 12 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้วเสร็จร้อยละ 100

7. กิจกรรม - วิธีดำเนินการ (Activity)

(และกรณาระบุลักษณะของกิจกรรม: ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง)

ลักษณะกิจกรรม	กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน
ต้นทาง	<p>1.พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย SDG</p> <p>1.1การสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน</p> <p>1.2.การวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาในพื้นที่</p> <p>2.พัฒนาศักยภาพการใช้งานของทรัพยากรในชุมชน อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>2.1.การรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาการใช้ทรัพยากรในชุมชน อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>2.2.การจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-รวบรวมข้อมูลศักยภาพและแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยต้นแบบ ให้กับมหาวิทยาลัยที่สนใจยื่นขอใหม่</p> <p>-วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดโจทย์แนวทางการพัฒนา</p> <p>-ดำเนินการพัฒนากิจกรรมการยกระดับ</p> <p>- พัฒนาและรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากรในพื้นที่</p> <p>- ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อถ่ายทอดข้อมูลทรัพยากรในชุมชน</p> <p>- ประชุมอบรมการสร้างภาพอนาคตร่วมกับชุมชน เป็นแผนจัดการฐานทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน</p>
กลางทาง	<p>3.พัฒนากลไกหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่</p> <p>3.1.การจัดทำกิจกรรมโดยใช้นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในมิติปัจจัยสี่ ในพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>3.2.การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>-อบรมเชิงปฏิบัติการโดยนักศึกษาจิตอาสาสู่การพัฒนาทรัพยากรชุมชน โดยใช้นวัตกรรมฯ และลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในมิติปัจจัยสี่ ในพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>-อบรมเชิงปฏิบัติการโดยนักศึกษาจิตอาสาสู่การพัฒนาทรัพยากรชุมชน โดยใช้นวัตกรรมฯ และลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>จัดตั้งผู้รับผิดชอบ และสร้างกลไกในการจัดการคนต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน</p>

ลักษณะ กิจกรรม	กิจกรรม	วิธีการดำเนินงาน
ปลายทาง	<p>4.พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เหมาะกับการดำเนินเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม ตามความต้องการของชุมชน</p> <p>4.1.การระดมความคิดเห็น การร่วมกันพัฒนาแผนบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>4.2.การถ่ายทอดแผนบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสู่ชุมชนในพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	<p>-วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาแผนร่วมกับชุมชน และทำการสร้างความเข้าใจ รวมถึงถ่ายทอดแผนไปสู่ชุมชน</p>
	<p>5.การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>5.1.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>5.2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้</p>	<p>จัดตั้งศูนย์และดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการทรัพยากรให้แก่ชุมชน</p>
	<p>6.กำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ</p> <p>6.1ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการทั้งในพื้นที่จริง และเอกสารประกอบการรายงาน</p>	<p>ติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ</p>

8. ตัวชี้วัดกิจกรรม (ใส่ตัวชี้วัดตามกิจกรรมที่ระบุไว้โดยละเอียด และจำแนกออกเป็น 6 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนา การวิจัย การบริการวิชาการ และกิจกรรมสัมพันธ์)

กิจกรรม	ตัวชี้วัดกิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพการใช้งานของทรัพยากรในชุมชน อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ในอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. การบริการวิชาการการสร้างภาพอนาคตในการกำหนดเป้าหมาย 3. กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชร่วมกับชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4. ขยายผลการเรียนรู้ที่ได้ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและการอนุรักษ์
2. พัฒนากลไกหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. การบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาจิตอาสาสู่การพัฒนาทรัพยากรชุมชน 2. กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมและถ่ายทอดนวัตกรรม 3. จัดตั้งผู้รับผิดชอบ และกลไกการจัดการ คนต้นแบบ ประชาชนชาวบ้าน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เหมาะกับการดำเนินเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม ตามความต้องการของชุมชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แผนแผนบริหารจัดการทรัพยากร 2. กิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน และทำการสร้างความเข้าใจ รวมถึงถ่ายทอดแผนไปสู่ชุมชน
5. ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน

9. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

10. งบประมาณ

งบประมาณ 180,000 บาท

งบรายจ่าย-รายการ	งบประมาณ	สรุปค่าใช้จ่าย
1.ค่าตอบแทน		
1.1 ค่าวิทยากร	57,600	4 คน x 6ชม.x 600 บาท x 4 ครั้ง
2. ค่าใช้สอย		
2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	24,000	30 คนๆ ละ 200 บาท x 4 ครั้ง
2.2 ค่าเอกสารการประชุม	4,000	20 ชุดๆ ละ 100 บาทx 2 ครั้ง
2.3 ค่าสถานที่ /ห้องประชุม	10,000	2 ครั้งๆ ละ 5,000บาท
2.4 ค่าน้ำมันรถ	5,000	
2.5 ค่าเช่ารถ	3,600	คันละ 1,800 บาท x 1คัน x 2 วัน
2.6 ค่าออกแบบ และจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	20,000	แผ่นพับ ไวนิล ป้าย
4. ค่าวัสดุ		
4.1 ค่าวัสดุที่ใช้ในกิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อดำเนินการ	10,800	วัสดุที่ใช้ในกิจกรรมการศึกษาบริบทของชุมชนเพื่อดำเนินการ วัสดุสำนักงาน
4.3 ค่าวัสดุที่ใช้ในการออกแบบนวัตกรรมต้นแบบและนำไปทดลองใช้แผนพัฒนาเชิงพื้นที่	45,000	วัสดุท้องถิ่นที่ใช้ในงานอาชีพท้องถิ่น เช่น วัสดุในงานผ้าพื้นถิ่น ผ้าปาเต๊ะ ผ้ามัดย้อม ผ้าพิมพ์ทฤษฎา จักสานไม้ไผ่ อาหารพื้นถิ่น เครื่องใช้ท้องถิ่น สมุนไพรท้องถิ่น ผลไม้ท้องถิ่น

รวม (In Cash) ของโครงการ/กิจกรรม 180,000บาท

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

11.สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

12.หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัทมาศ ศุภพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตร -

หมายเลขโทรศัพท์ 083-3908438

E-mail: jutamas_sup@natru.ac.th

ผู้ร่วมโครงการ

ผศ.ดร.จตุพร อัครโสวรรณ

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน

คณะครุศาสตร์

ผศ.รัชณี สิทธิศักดิ์

คณะครุศาสตร์

อ.ดร.กตัญญูตา บางโท

คณะครุศาสตร์

อ.กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร

คณะครุศาสตร์

13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีการบริหารจัดการในการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีความคุ้มค่าสูงสุดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การลดปริมาณของเสียให้น้อยลง (Zero Waste) การปรับกระบวนการใช้งานที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์และการลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน (Green Economy) มุ่งเน้นให้เกิดการตระหนักรู้และการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

2. ชุมชนอำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดการบูรณาการและการตระหนักรู้ในการนำองค์ความรู้สู่การพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบที่ชุมชนมีภาพอนาคตและแผนการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มี จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า Value chain ในการพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่นโดยการจัดตั้งศูนย์การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติต่อไป

14. ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ และผู้อนุมัติโครงการ

(14.1) ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ



ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุชามาศ ศุภพันธ์)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

วันเดือนปี

(14.2) ผู้พิจารณา/กลั่นกรอง/เห็นชอบโครงการระดับคณะ

ลงชื่อ



ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยรัตน์ คงนาลีก)

วันเดือนปี ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ



ตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง)

วันเดือนปี

(14.3) ผู้พิจารณา/กลั่นกรอง/เห็นชอบโครงการระดับศูนย์สืบสานฯ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง รองอธิการบดี / ผอ.ศพท.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพันธ์ ใจห้าววีระพงศ์)

วันเดือนปี.....

(14.4) ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

วันเดือนปี.....